

เบเยอร์ นำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบอร์ เอ็ม-001

สูตรน้ำพิเศษกลิ่นอ่อน : สำหรับทาผนังและพื้นคอนกรีต

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ นำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบอร์ เอ็ม-001 เป็นนำยามาเชื้อราและกำจัดตะไคร่น้ำ สูตรน้ำเข้มข้นชนิดพิเศษกลิ่นอ่อน สำหรับการฆ่าเชื้อรา และกำจัดตะไคร่น้ำ บนผนังคอนกรีต		
คุณสมบัติสำคัญ	* ขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี * สามารถผสมเจือจางด้วยน้ำสะอาด * เหมาะสำหรับใช้งานบนผนังคอนกรีต * แกรงซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ นำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบอร์ เอ็ม-001 เหมาะสำหรับใช้งานบนผนังคอนกรีต ปลายทางซีเมนต์ ซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด อิฐฉาบฉวย คอนกรีตมวลเบา หินธรรมชาติ หินอ่อน หินแกรนิต		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	37.5	40.0	และวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : นำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ * ลักษณะฟิล์มสี : - * เจตสี : ใส * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 2 - 3 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาทับ : 12 - 24 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไพบ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	: แปรง, ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น : สามารถใช้ได้ทันที ควรทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือด้วยน้ำสะอาดทันทีหลังการใช้งาน : ผนังปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 24 ชั่วโมง : อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน คือ 5 - 35 องศาเซลเซียส ไม่ควรใช้งานขณะที่มีฝนตก หรือมีลมพัดแรง : สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น * พผสมเบเยอร์ นำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบอร์ เอ็ม-001 จำนวน 1 ส่วน กับน้ำสะอาด จำนวน 4 ส่วน		
ระบบการทาสี	: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่ายสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 5 ลิตร และ 25 ลิตร		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า